



ที่ สน ๐๐๒๓.๖/ว ๑๗๕

ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ทุกอำเภอ

ด้วยจังหวัดสกลนครได้รับแจ้งจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขว่า ตามกฎกระทรวง
การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเก็บ ขน
หรือกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยหนึ่งคน
ที่มีคุณสมบัติต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านสุขาภิบาล
อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือเคมี หรือสาขาวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อม หรือหากสำเร็จการศึกษาในสาขาอื่น
จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมกำหนดจัดอบรม
หลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
จำนวน ๘๐ คน ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร นั้น จึงขอให้
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงทะเบียนเข้ารับ
การอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ ขอมอบหมายให้นางสาวประภัสสร ขจร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๕๐ ๔๓๙๘ เป็นผู้ประสานงานต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และเทศบาลนครสกลนคร ขอให้พิจารณาดำเนินการเช่นเดียวกัน



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๖๔๘๒

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

- ฝ่ายพ.ท. ๖๖
- กง.กฎหมายฯ
- กง.มาตรฐานฯ
- กง.การเงินฯ
- กง.ส่งเสริมฯ
- กง.บริการฯ

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นฯ
 เลขที่รับ 646 วันที่ 10 พ.ค. ๖๖



สจจ.สน.
 เลขที่รับ 4169
 วันที่ - 9 พ.ค. 2566
 เวลา 16:05

ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๔/๗ ๓๑๘๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามกฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยหนึ่งคน ที่มีคุณสมบัติต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือเคมี หรือสาขาวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อม หรือหากสำเร็จการศึกษาในสาขาอื่นจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมกำหนดจัดอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จำนวน ๘๐ คน ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร นั้น

กรมอนามัย จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานท่าน ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดท่าน ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอมอบหมายให้นางสาวประภัสสร ขจรนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๕๐ ๔๓๔๘ เป็นผู้ประสานงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

นายอรุณทต แก้วสัมฤทธิ์
 รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมอนามัย



<https://shorturl.asia/yLP5g>
 สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
 โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๓๔๘
 โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๓๒๒

ตารางการฝึกอบรม
หลักสูตร “การจัดทำคู่มืออาหารที่เป็นพืชหรืออเนกจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ”
ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร

เวลา/หัวข้อ วัน	เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หัวข้อ / วิชาที่สอน	เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หัวข้อ / วิชาที่สอน
พ. ๗ มิ.ย. ๖๖	<p>ความรู้พื้นฐานและหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำคู่มืออาหารที่เป็นพืชหรืออเนกจากชุมชน</p> <p>โดย ดร.ปณิต มโนมัยวิบูลย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง</p>	<p>น. ฝึกอบรมอาหารกลางวัน</p> <p>โดย นายประทีป ตรีพงษ์ เทศบาลนครปฐม</p>
พ. ๘ มิ.ย. ๖๖	<p>- หลักเกณฑ์และสุขลักษณะการขน การตรวจสอบพาหนะ การใช้งานเอกสารกับการขนส่ง และกฎหมายการขนส่งของที่เป็นพืชหรืออเนกจากชุมชน</p> <p>- หลักเกณฑ์และสุขลักษณะการถอดแยกชิ้นส่วนมูลฝอยที่เป็นพืชหรืออเนกจากชุมชน</p> <p>ในสถานที่กำจัดมูลฝอยที่เป็นพืชหรืออเนกจากชุมชน</p> <p>โดย ดร.พูนศักดิ์ จันทรวงศ์ บริษัท เวสต์แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด</p>	<p>กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำคู่มืออาหารที่เป็นพืชหรืออเนกจากชุมชน</p> <p>โดย นายพิเชษฐ์ หิรัญเรือง สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย</p>
ศ. ๙ มิ.ย. ๖๖	<p>ความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</p> <p>โดย อาจารย์สิติพงศ์ คงกระโทก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง</p>	<p>การปฐมพยาบาล</p> <p>โดย อาจารย์สิติพงศ์ คงกระโทก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง</p>
หมายเหตุ	<p>๑. รับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ระหว่างเวลา ๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น. พักรักษา ๑๔.๑๕-๑๔.๓๐ น.</p> <p>๒. ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๕,๐๐๐ บาท (เบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบราชการ)</p> <p>๓. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๘๐ คน (หากจำนวนผู้สมัครน้อยกว่า ๕๐ คน ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดอบรม)</p>	
<p>กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม</p>		

หลักสูตรจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย

สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ให้อำนาจราชการส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ โดยกฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อควบคุมการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ไว้ตามกฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องมีคุณสมบัติและผ่านหลักสูตรการอบรมที่กรมอนามัยกำหนด ปัจจุบันกรมอนามัยได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนของราชการส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความสามารถในการจัดการมูลฝอยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม กรมอนามัยจึงเห็นความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการมูลฝอยได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ประเภทหลักสูตร

- หลักสูตรตามกฎหมาย
 หลักสูตรตามมาตรฐาน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้อบรมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย และสามารถจัดการและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่วางแผนการบริหารจัดการ ควบคุมกำกับ และตรวจสอบการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาอื่น นอกเหนือจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือเคมี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อม หรือบุคคลที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม

จำนวน ๘๐ คน (หากจำนวนผู้สมัครน้อยกว่า ๕๐ คน ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดอบรม)

หัวข้อหลักสูตร

ที่	หัวข้อวิชา	ขอบเขตเนื้อหา	วิทยากร	เทคนิคที่ใช้	เวลา
๑	ความรู้พื้นฐานและหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน	๑) ความหมาย ลักษณะ องค์ประกอบ และอัตราการเกิดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ๒) สถานการณ์ปัญหามูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ๓) ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	ดร. ปเนต มโนมัยวิบูลย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	- บรรยาย - ยกตัวอย่างประกอบ การบรรยาย	๓ ชั่วโมง
๒	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน	๑) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน - กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข - กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย - กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	นายทัยธัช หิรัญเรือง สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	- บรรยาย	๓ ชั่วโมง
๓	กระบวนการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน	๑) การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ตั้งแต่การทิ้ง การเก็บ การขน และการกำจัด ๒) แนวทางการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนสำหรับประชาชน ๓) แนวทางการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔) แนวทางการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนสำหรับผู้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ๕) หลักเกณฑ์และลักษณะภาวะบรรจุน ภาชนะรองรับ การกำหนดจุดแยกทิ้งและสถานที่พักรวม มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ๖) หลักเกณฑ์และสุขลักษณะการขน การตรวจสอบยานพาหนะ การใช้งานเอกสารกำกับการณ์ขนส่งและ	นายประโชติ กราบกราน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	- บรรยาย - ยกตัวอย่างประกอบ การบรรยาย - อภิปราย	๖ ชั่วโมง

ที่	หัวข้อวิชา	ขอบเขตเนื้อหา	วิทยากร	เทคนิคที่ใช้	เวลา
		<p>กฎหมายการขนส่งมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน</p> <p>๗) หลักเกณฑ์และสัญลักษณ์ การถอดแยกชิ้นส่วนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน</p> <p>๘) เทคโนโลยีการกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน</p>	<p>ดร.พูนศักดิ์ จันทร์จำปี</p> <p>บ.เวสต์แมเนจเม้นท์</p> <p>สยาม จำกัด</p>		
๔	ความปลอดภัยในการทำงานและมาตรการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	<p>๑) ลักษณะอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานคัดแยก เก็บรวบรวม ขนส่ง และกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน</p> <p>๒) อันตรายจากสารเคมีต่างๆ ที่ถูกทิ้งเป็นมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน</p> <p>๓) สัญลักษณ์ และป้ายเตือนอันตรายของสารเคมีหรือความปลอดภัย</p> <p>๔) อุปกรณ์ป้องกันอันตราย วิธีการสวมใส่ที่ถูกต้อง ประโยชน์ของอุปกรณ์แต่ละชนิด การเลือกชนิดประเภท และการบำรุงรักษา</p> <p>๕) การบันทึก และการวิเคราะห์อุบัติเหตุจากการทำงาน การหาสาเหตุและแนวทางการป้องกัน</p> <p>๖) ความเสี่ยงต่อสุขภาพและการประเมินความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๗) มาตรการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน</p>	<p>อ.สิตางค์ คงกระโทก</p> <p>มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง</p>	<p>- บรรยาย</p> <p>- ยกตัวอย่างประกอบกรบรรยาย</p> <p>- สาธิต/ฝึกปฏิบัติ</p>	๒ ชั่วโมง
๕	เหตุฉุกเฉิน การตอบโต้เหตุฉุกเฉิน และการปฐมพยาบาล	<p>๑) ลักษณะเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานกับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน</p> <p>๒) วิธีแจ้งการเกิดเหตุ และการระงับเหตุฉุกเฉิน</p> <p>๓) การสื่อสารและแจ้งเหตุฉุกเฉินไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔) การปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และการตรวจสุขภาพประจำปีตามความเสี่ยงสำหรับผู้ปฏิบัติงานกับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน</p> <p>๕) แนวทางการจัดทำแผนระงับเหตุฉุกเฉิน</p>	<p>อ.สิตางค์ คงกระโทก</p> <p>มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง</p>	<p>- บรรยาย</p> <p>- ยกตัวอย่างประกอบกรบรรยาย</p> <p>- สาธิต</p>	๑ ชั่วโมง

ที่	หัวข้อวิชา	ขอบเขตเนื้อหา	วิทยากร	เทคนิคที่ใช้	เวลา
๖	การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน	๑) การวางแผนและการบริหารจัดการ มุลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก ชุมชน ๒) การกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติ งานสำหรับหน่วยงาน ๓) การติดตามและการรายงานผลการ ปฏิบัติงาน ๔) การวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดจาก การปฏิบัติงานและกำหนดแนว ทางการแก้ไข	นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง เทศบาลนครปฐม	- บรรยาย - ยกตัวอย่าง ประกอบการ บรรยาย - แบ่งกลุ่ม ฝึกปฏิบัติ	๓ ชม.
รวมระยะเวลา (ชั่วโมง)					๑๘ ชั่วโมง

ระยะเวลาการอบรม

วันที่ ๘ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สถานที่อบรม

โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน)

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร

วันที่ ๓ - ๗ เมษายน ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

ชำระค่าลงทะเบียน

ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

*** หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนตามกำหนดเวลา
หากพ้นกำหนดเวลา ทางผู้จัดการอบรมจะเรียกผู้สมัครลำดับสำรองต่อไป ***

ผู้ประสานงาน

นายทัยธัช หิรัญเรือง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๔๓๙๘

นางสาวประภัสสร ขจร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๔๓๙๘

Time line การจัดอบรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566
โดย ศูนย์ฝึกอบรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร	ว.ด.ป ที่จัดอบรม	ว.ด.ป รับสมัคร	ว.ด.ป. ประกาศรายชื่อ	ว.ด.ป. ชำระเงิน ค่าลงทะเบียน	ค่าลงทะเบียน (บาท)
การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)	13 - 17 กุมภาพันธ์ 2566	9 - 13 มกราคม 2566	16 มกราคม 2566	25 - 27 มกราคม 2566	5,000
พื้นฐานการจัดการเหตุรำคาญ	7 - 10 มีนาคม 2566	30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566	6 กุมภาพันธ์ 2566	15 - 17 กุมภาพันธ์ 2566	4,500
การจัดทำคู่มือเผยแพร่ไป	27 - 31 มีนาคม 2566	20 - 24 กุมภาพันธ์ 2566	27 กุมภาพันธ์ 2566	8 - 10 มีนาคม 2566	5,200
การวางแผนการจัดการคู่มือเผยแพร่ไป	19 - 21 เมษายน 2566	13 - 17 มีนาคม 2566	20 มีนาคม 2566	29 - 31 มีนาคม 2566	4,000
การจัดทำคู่มือเผยแพร่ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	8 - 10 พฤษภาคม 2566	3 - 7 เมษายน 2566	10 เมษายน 2566	19 - 21 เมษายน 2566	4,000



รายละเอียดทุกหลักสูตร

<https://env.anamai.moph.go.th/th/main-menu-ehct66/>